



ปลัดแกชอย 40

พระคัมภีร์... “พวกเราเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว” แต่โทมัสตอบว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เห็นรอยตะปูที่พระหัตถ์ และไม่ได้เอานิ้วแยงเข้าไปที่รอยตะปู และไม่ได้เอามือคลำที่ด้านข้างพระวรกายของพระองค์ ข้าพเจ้าจะไม่เชื่อเป็นอันขาด”.../...พฤษศกดิ์สิทธิ์...ช่วงเข้ามีพิธีเสกน้ำมัน แต่ปีนี้ดูเหมือนคนจะมากันบาง ตากว่าทุกปี เหตุเพราะ หลายคนบอกว่ารตติมากกว่าปกติ เนื่องจากมีปิดถนนเพื่อออกเดินรุดงค์ของวัดพระธรรมกาย และมีอุบัติเหตุอีกหลายแห่ง ทำให้การจราจรติดขัดเป็นอย่างมาก บางคนกว่าจะมาถึงก็ วัดเล็กพоди แต่ก็ยังดีที่ทันได้รับเทียนปัสกากลับ้านไป ส่วนปีหน้าคอยว่ากันใหม่...และโอกาสนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับ คุณพ่อโยแซฟ ประทีป กิริติพงษ์, คุณพ่อโทมัส ประทีป สุทธินาวิน, คุณพ่อยอห์น วิชชุกรณ์ เกตุภาพ, คุณพ่อเปโตร สุทธิ ปุคะละนันท์, คุณพ่อโยแซฟ สุวนารถ กวยมงคล, คุณพ่อโยแซฟ ศุภกิจ เลิศจิตรเลขา คุณพ่อทั้ง 6 ท่านฉลองครบ 25 ปี ในปีนี้พอดิบพоди.../...ศุภศกดิ์สิทธิ์...ปีนี้เป็นปีแรกที่มีพิธีเดินรูปเป็นภาษาอังกฤษ และที่คุณพ่อธนากรที่มาช่วยงานที่อาสนวิหารของเราเป็นประธานให้ ตอนแรกก็นึกว่าจะมีคนมาร่วมพิธีน้อย เพราะเห็นเป็นวันหยุดติดต่อกันหลายวัน แต่สุดท้ายก็เห็นคนมาร่วมในพิธีมากเช่นทุกปี แม้อากาศจะร้อนไปนิด .../...เพราะชุดเป็นเหตุ...เพราะคืนวันเสาร์ปัสกา ช่วงรับศีลล้างบาป ซิสเตอร์มารีรัตน์ ก็เกิดอาการตกใจที่เห็นน้องเจน นึกซบ ขึ้นไปรับศีลล้างบาป ก็สะกิดซิสเตอร์นัยนา บอกว่าเห็นน้องเจนไปรับศีลทุกวันที่มาวัดเลย แต่ทำไมน้องเค้าพึ่งรับศีลล้างบาป ซิสเตอร์นัยนาเลยให้ความกระจ่างว่า น้องเค้าขึ้นไปเป็นแม่ทูนหัวไม่ใช่ขึ้นไปรับศีลล้างบาป เสียหน่อย...ก็แหม มันผิดที่น้องเจนดันใส่เสื้อขาวขึ้นไปเป็นแม่ทูนหัวเท่านั้นเอง.../...ก็นึกว่าใช่...อันนี้ก็หนัก เข้าวันอาทิตย์ปัสกา คุณวนิดา หรือ คุณใหญ่ ผอ.สภาภิบาลอาสนวิหารของเรา มาวัดแต่เช้า เห็นดอกไม้ที่วัดจัดไว้เลยซื้อไปถวายแม่พระอีกเช่นเคย แต่รอบนี้คนขายประจำไม่อยู่ คนที่อยู่ตรงที่ขายแม่หน้าใหม่แต่ดูแล้วก็คล้ายคล้ายคลาอยู่ ก็เลยจ่ายเงินไป 200 เรียบร้อย พอให้เงินไปก็ไม่เห็นได้เงินทอนกลับมาเสียที เลยต้องถามเสียหน่อย คนนั้นก็หยิบกระเป่าเงินสีทองสวยหุมาเปิดดูแล้วก็สา่ยหน้า คุณใหญ่จึงหมายความว่าไม่มีเงินทอน ไม่มีก็ไม่เป็นไร เอาดอกไม้ไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวก้อยมาเอาเงินทอน หลังจากที่ว่างดดอกไม้ไปถวายแม่พระเป็นที่เรียบร้อย กลับมา เจอน้องเอคนขายดอกไม้ เจ๊ใหญ่ ก็เลยถามว่า น้องที่นั่งอยู่ให้เงินค่าดอกไม้หรือยังเพราะเค้ายังไม่ได้ทอนเงินพี่ น้องเอก็งออยู่พักหนึ่ง จนไล่กันไปได้มากกว่าจะถึงบางอ้อ ที่สรุปได้ความว่าคนที่นั่งอยู่เค้าคือคนที่สติไม่สมประกอบนัก หรือถ้าพูดกันตามหลักก็ต้องบอกว่าเสียเงินให้คนบ้าไปเสียแล้ว ก็เอาน่าถือว่าได้ทำบุญแต่เช้าในโอกาสวันปัสกาครับ.../...แปดวันต่อมา พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ามา ประทับยืนอยู่ตรงกลาง ตรัสกับเขาทั้งหลายว่า “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” แล้วตรัสกับโทมัสว่า “จงเอานิ้วมาที่นี่ และดูมือของเราเถิด จงเอามือมาที่นี่ คลำที่ซี่ข้างของเรา อย่าสงสัยอีกต่อไป แต่จงเชื่อเถิด”.../...ขอพระเจ้าอวยพรครับ...